



การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
ประจำปีงบประมาณ 2565

โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ

## วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนเมืองวิทยาคาร

โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารได้กำหนดวัฒนธรรมองค์กร คือ สุภาพอ่อนน้อม ยิ้มไหว้ทักทาย กันบนพื้นฐานวิถีไทย ค่านิยม องค์กร คือ R.S.B.

R : Responsibility = ความรับผิดชอบต่อสังคม

S : Success =ความสำเร็จ

B : Believe=ความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการ

นอกจากนี้จัดกิจกรรมพูดคุยกันเพื่อเปิดกว้างในการรับความยินยอมของบุคลากรเพื่อนำข้อคิดเห็นมาปรับปรุงและ พัฒนาองค์กร มีการนิเทศจากหัวหน้าฝ่ายงานให้ขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรอย่างสม่ำเสมอ ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรส่งเสริมพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถและปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนเชิญบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียน เช่น ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และชุมชน ในท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วมในการมีการทบทวน ความเหมาะสม และความต้องการตามที่โรงเรียนได้กำหนดไว้ใน วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน รูปแบบของวัฒนธรรมองค์กร โรงเรียนได้มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการค่านิยมที่ต้งาม และกำหนดสู่คน รุ่นใหม่อย่าง ยั่งยืนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ของโรงเรียน โดยมีการส่งเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กร สื่อสารในวงกว้างส่งผลให้เกิดการดำเนินงานที่ดีต่อเนื่อง บุคลากรมีความผูกพันกันให้การร่วมมือในการปฏิบัติโรงเรียนและทำให้เอื้ออำนวยมีประสิทธิภาพ วัฒนธรรมองค์กร ของโรงเรียนถ่ายทอด และถือปฏิบัติกันมา ได้แก่

1. การบริหารแบบมีส่วนร่วมกำหนดการประชุมฝ่ายบริหารคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ครูประจำต่างๆ ทุกเดือนเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานต่างๆเพื่อนำมา สู่การพัฒนาโรงเรียน
2. การสื่อสารที่เป็นรูปแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น การสร้าง Line Group ของ โรงเรียน เพื่อส่งข่าวเปิดโอกาสในการสื่อสาร แสดงความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
3. ผู้บังคับบัญชารับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาแบบกัลยาณมิตร
4. ทำงานแบบครอบครัวเดียวกัน ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
5. อัตลักษณ์ของครูโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร- สุขกายสบายจิต ชีวิตแจ่มใส ภายใต้อัตลักษณ์ ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง- สุภาพอ่อนน้อม การยิ้มไหว้ทักทายกันระหว่างบุคลากรทั้งครู และ นักเรียน
6. ธรรมเนียมปฏิบัติของบุคลากรโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร แต่งกายชุดเครื่องแบบข้าราชการทุกวันจันทร์-ชุดกีฬาทุกวันอังคาร-แต่งกายชุดลูกเสือทุกวันพุธ-แต่ง ชุดผ้าพื้นเมืองทุกวันพฤหัสบดี-แต่งกายชุดคุณธรรมสีขาวทุกวันศุกร์-แต่งกายสุภาพเรียบร้อย เหมาะสมกับความเป็นครูและกาลเทศะ - ระบบอาวุโส น้อมทวามเคารพและศรัทธาพี่-การเยี่ยม เยือน บุคลากรกรณีเจ็บป่วย การร่วมงานต่างๆ ของครอบครัวบุคลากร การทำบุญตักบาตรกิจกรรม วันสำคัญต่างๆ- การสวดมนต์ไหว้ พระก่อนประชุมประจำเดือน
- 7.สายใยผูกพันของครูอาวุโสกับครูปัจจุบัน สมาคมผู้ปกครองและครูสมาคมศิษย์เก่า เพื่อสนับสนุน การพัฒนาโรงเรียน และร่วมกิจกรรมของโรงเรียน

ภาพกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร



วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร ประชุมครูก่อนเปิดเทอมที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบข้อมูล ข่าวสารและพิจารณาเรื่องราชการสำคัญ



วันที่ 9 มิถุนายน 2565 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารจัดกิจกรรมไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา



วันที่ 26 มิถุนายน 2565 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก



วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารจัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ



วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคณะครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งเป็นกิจกรรม หนึ่งของระบบดูแลนักเรียน ช่วงเวลาหลังเลิกเรียนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ ผู้ปกครองระหว่างบ้านกับ โรงเรียน ทำให้ครูรู้ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนอย่างชัดเจน

**วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา**

**จุดหมายข่าว**  
โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร ได้มีการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทย และเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสทำบุญและปฏิบัติธรรมตามวิถีพุทธศาสนา นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา โดยให้นักเรียนได้มีโอกาสทำบุญและปฏิบัติธรรมตามวิถีพุทธศาสนา

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา



วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาการได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง



วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาการ ได้จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชการที่ 10